

เรื่องชี้แจงสาเหตุกำไร (ขาดทุน) แตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อน ณ 31 มีนาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีผลแตกต่างเกินกว่าร้อยละ 20 โดยที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับงวด 64.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2.6 ล้านบาท มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

■ รายได้จากการขายและรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

รายได้จากการขาย จำนวน 324.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 391.0 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 54.6 จากสัดส่วนงานโครงการขนาดใหญ่ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ จำนวน 408.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 74.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการประเภท Software as a Services เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนรูปแบบการขาย Software เป็นแบบ Subscription และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากบริการประเภทงานบำรุงรักษา (Maintenance Services) ซึ่งเป็นรายได้ต่อเนื่องจากการขายสินค้าในงวดก่อนๆ

รวมรายได้จากการขายและรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจำนวน 733.6 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 316.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.2 มีต้นทุนขายและให้บริการรวม 565.8 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 312.0 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 35.5 ตามการลดลงของรายได้และมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.8

■ รายได้อื่น

รายได้อื่นจำนวน 30.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 16.5 ล้านบาท จากส่วนลดรับจากผู้ผลิตที่เพิ่มขึ้นตามยอดการสั่งซื้อสินค้าของงานโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง และเงินสนับสนุนทางการตลาดจากผู้ผลิตที่เพิ่มขึ้น

■ ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายจำนวน 25.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1.3 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทย่อย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 91.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.6 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราค่าจ้างประจำปี

■ **ต้นทุนทางการเงิน**

ต้นทุนทางการเงินจำนวน 1.0 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1.0 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมที่บริษัทขอยกยืมจากสถาบันการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในระหว่างงวดลดลง ซึ่งปัจจุบันบริษัทขอย้ายชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้ว

■ **ภาษีเงินได้**

ภาษีเงินได้ จำนวน 15.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 0.3 ล้านบาท ตามผลประกอบการสำหรับงวดที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลตามการคำนวณจำนวน 16.8 ล้านบาท และรายได้ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีจำนวน 1.2 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจการงานสารสนเทศ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)